





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p>	
<p>ส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>- รัฐเตรียมประกาศวาระแห่งชาติ ส่งเสริมการมีบุตรรับมือวิกฤตเด็กเกิดน้อย 10 ปีลดต่อเนื่อง โดยสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้หารือ ก.สาธารณสุข เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ต้องการมีบุตรเพิ่ม ทำเด็กหลุดดักแก้ว แก้ปัญหาไม่มีบุตรยาก เพิ่มลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 เพิ่มคุณภาพการศึกษา หนุนเป้าหมายเกิดมีคุณภาพ</p> <p>ด้านแหล่งข่าวจากก.การคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมารกรมสรรพากรได้ประกาศใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนคนไทยให้มีลูกมากขึ้น สำหรับผู้มีเงินได้หรือของผู้สมรส หักลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท ส่วนจะมีมาตรการภาษีอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ยังต้องรอพิจารณาข้อเสนอจาก สศช.และก.สาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกัน ก.การคลังพร้อมพิจารณาสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการมีบุตร เพื่อลดปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมสูงวัย</p>	
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ศาลาประชาคมอ.เชียงคาน จ.เลย มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, topnews, siameagle, siampollnews)</p> <p>- นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ที่ รพ.ฝักไถ่ อ.ฝักไถ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการ 17 คลินิก เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง การรักษากลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ 1,300 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- น.พ.ปวิพนธ์ จุลเจิม นพ.สสจ.กาญจนบุรี เผยตามที่ สธ.ได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 ก.พ.67 ที่ รร.อุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำแพทย์เฉพาะทาง 18 คลินิกให้บริการปชช. ซึ่งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา</p>	
<p>โคราช พร้อมขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สุผล ตติยนันท์พร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผยถึงการเตรียมความพร้อมบัตรประชาชนใบเดียวเฟส 2 ว่า มี กก.ระดับจังหวัด ร่วมในการขับเคลื่อนทั้งจังหวัดไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้ระบบพร้อมใช้ในเดือนมี.ค.67 โดยรพ.รัฐเชื่อมข้อมูลได้เรียบร้อย ปชช. ยืนยันตัวตนในหมอพร้อมแล้ว 1,114,126 คน คิดเป็น 52.83% ระบบการรับยาไรเดอร์ การรับยาทางไปรษณีย์เช่นกัน เหลือเพียงเติมปริมาณให้มีเครือข่ายร้านยาให้เหมาะสมที่สุด จะมีการชกซ้อมระบบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้</p>	
<p>ทีมCare Dพลัสร่วมกับม.มุกดาหารพา ผู้ป่วยกลับบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.กัณตินันท์ มหาสุวีระชัย ผอ.รพ.มุกดาหาร เผยได้รับนโยบายจากนพ.ณรงค์ จันท์แก้ว นพ.สสจ.มุกดาหาร ให้นำทีม Care D+ ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านที่แขวงสะหวันนะเขตอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ รพ.มุกดาหาร, ด้านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และทีมแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต, ด้านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต รพ.แขวงสะหวันนะเขต ร่วมปฏิบัติงานส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศในครั้งนี้</p>	
<p> นโยบายแก้ปัญหาหายเสฟติด</p>	
<p>ยาบ้า 5 เม็ด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ทวิตภาพและข้อความผ่านทวิตเตอร์ ว่า โปรดสื่อสารให้ครบ จบเรื่องดราม่า สร้างความสับสนเข้าใจผิด คนไม่คิดไปทำตาม มียาบ้า 5 เม็ดไม่ติดคุก ยิ่งแบ่งขายยิ่งผิด คุณครับ เว้นแต่ไม่มีพฤติกรรมการค้า สมควรใจรับการบำบัด ผ่านขั้นตอน จนมีหนังสือรับรองว่าผ่าน จึงไม่ต้องรับผิด ปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง รองรับการรักษาบำบัดฟื้นฟูทางสังคม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.กาญจนบุรี ใช้ระบบ Telemedicine สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก., thansettakij, thaitodaynews, hfocus, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยหน่วยงานสาธารณสุขใน จ.กาญจนบุรี มุ่งแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยระบบ Telemedicine ระหว่าง รพช. กับรพ.พหลพลพยุหเสนา ช่วยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์หลายครั้ง และได้รับการผ่าตัดภายในวันเดียวแล้วกลับมาพักฟื้นใกล้บ้าน ลดภาระค่าเดินทาง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการในเครือข่าย มีทีม Sky Doctor ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินจากสุพรรณบุรี ไปรพ.ได้ทันเวลา เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต</p>	
<p>สสข.เพิ่มวัคซีนป้องกันโปลิโอ 2 เข็มในเด็กแรกเกิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย บอร์ด สสข. เห็นชอบข้อเสนอการขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จาก 1 เข็มเป็น 2 เข็ม และแผนการจัดหาวัคซีน IPV เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกรม คร.ได้เสนอให้ขยายขอบเขตวัคซีนชนิดฉีด IPV เป็น 2 เข็ม เนื่องจากพบว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 และเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโปลิโอจากสายพันธุ์วัคซีนกลายเป็น สายพันธุ์ที่ 2 (VDPV2) รวมถึงในหลายประเทศมีการใช้การฉีดวัคซีน IPV 2 เข็มและตามด้วยชนิดหยอด OPV อีก 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ WHO ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม</p>	
<p>หลักสูตรพยาบาล 2 ปีครึ่ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบข. กล่าวถึงเสียงวิจารณ์การเปิดหลักสูตรเรียนพยาบาล 2 ปีครึ่ง ในผู้จบการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอาจไม่ได้คุณภาพ ว่า คณะพยาบาลของ สบข.และผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาลจะมีการหารือเรื่องของคุณภาพการเรียนในหลักสูตรนี้ในสัปดาห์หน้า พร้อมยืนยันเนื้อหาและคุณภาพไม่แตกต่างหลักสูตรพยาบาล 4 ปี รวมถึงหลักสูตร 2 ปีครึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เริ่มเรียนแล้วในมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ม.อัสสัมชัญ และม.สุโขทัย ธรรมาราช ทั้งนี้ เรื่องชั่วโมงการทำงานและค่าตอบแทนของพยาบาล รมว.สธ.กำลังเตรียมพิจารณา แต่ต้องยอมรับว่าพยาบาลส่วนใหญ่ที่มีอายุการทำงานนาน มีประสบการณ์มาก มักจะขอย้ายตัวเองมาขึ้นวอร์ดเช้า ทำงาน 8 ชั่วโมง หรือหันไปทำอาชีพอื่น</p>	
<p>อย.เดินทางปรับลดขั้นตอนอนุญาต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย.ปรับระบบลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตตามข้อสั่งการของนายกฯ จึงพัฒนารูปแบบการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเป็น FDA One Platform ประกอบด้วย e-Service e-Submission e-Payment e-Review e-Tracking e-License และe-Consult รวมถึงทบทวนกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 245 กระบวนงาน โดยปรับลดจำนวนวันให้บริการรวมลงได้มากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ขั้นตอนที่กระชับ และเพื่อให้การบริการดีต่อใจ อย. จัดตั้งทีม FDA Care D+ เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการ โดยใช้หลัก ใจเขาใจเรา ควบคู่กับการให้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก., thansettakij, thebetter, thaipbs, ch7, ch3, mcot, js100, tnn, prachachat, theactive, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ว่า ค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัด วัดได้ 42.6 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยสูงสุด ต.หางดง อ.ฮอด 82.4 มคก./ลบ.ม. เตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอ.แม่แจ่ม อ.ฮอด อ.อมก๋อย มีหมอกควันปกคลุมตลอดวันต่อเนื่องเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้ว จุดความร้อนพุ่ง 142 จุด ขณะที่การดับไฟป่าที่กระจายวงกว้างจากริมถนนหลวงสาย 108 ตลอดเส้นทาง ไตรระดับขึ้นเนินเขาสูงยากต่อการใช้กำลังคนเข้าดับไฟ ยังไม่สามารถดับไฟได้ รวมทั้งเร่งดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง หลังมีการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า เครื่องบินฝนหลวงขึ้นบินสร้างกระแสลมเพื่อระบายฝุ่นขึ้นชั้นบรรยากาศ ช่วยลดฝุ่นควันในเชียงใหม่</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอป เช็คฝุ่น พบ 18 จังหวัด ที่มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี 7 จังหวัดระดับสีแดง คือ จ.ลำพูน ลำปาง สุโขทัย แพร่ เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ขณะที่อีก 11 จังหวัดมีค่าฝุ่นระดับสีส้ม ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เผย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหน้ากาก N95 จำนวน 3,500 ชิ้นให้ สสจ. 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในช่วงเดือนก.พ. 67 มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเกิน 3 วัน และอยู่ในระดับสีแดง แนะนำประชาชนลดหรือจำกัดการทำกิจกรรม การออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p>	
<p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 วันที่ 18-24 ก.พ.2567 มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 487 คน เฉลี่ยวันละ 70 คน ผู้ติดเชื้อเข้า รพ.ยังคงลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย ผู้เสียชีวิต 3 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 288 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 111 คน ขณะที่ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2567 อยู่ที่ 4,199 คน เสียชีวิตสะสม 46 คน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริง การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องล้างไขมันในลำไส้ด้วยขามะละกอ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลการศึกษาว่า ขามะละกอสามารถล้างลำไส้ เพื่อกำจัดไขมันหรือสารพิษต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการนำสารอย่างอื่น เช่น น้ำผึ้ง น้ำชา เหล้า สบู่ หรือ กาแฟ มาใช้ในน้ำที่ใช้สวนล้างลำไส้ทั้งหมดยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, pptv, topnews)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผยกรณีที่มีคลิปบนโลกออนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนอนดิ๊กตื่นเตียงในระยะยาวเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เป็นข้อมูลจริง การเข้านอนดิ๊กและตื่นนอนสายๆ แม้จะรู้สึกว่าได้นอนเต็มอิ่ม แต่ก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอยู่ดี เพราะการนอนดิ๊กทำให้นาฬิกาชีวภาพในร่างกายรวน ทำให้มีอาการคล้ายกับ Jet Lag ในทุกวัน คือ มีอาการอ่อนเพลียในตอนกลางวัน และขาดสมาธิในการทำงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมอง หัวใจ และหลอดเลือด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่เข้านอนในเวลาปกติด้วย</p>	
<p>น้ำมันมะพร้าวไฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นางประภา เกิดแก้ว อสม. หมู่ที่ 12 ตำบลท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง สาขากุมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี 2567 เจ้าของผลงานน้ำมันมะพร้าวไฟ ลูกประคบมะพร้าวไฟ นำภูมิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัญหาดังเดิมของบรรพบุรุษ มาต่อยอดกับหลักสูตรนวดแพทย์แผนไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หลายรายกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ</p> <p>สำหรับมะพร้าวไฟ เป็นมะพร้าวที่มีลูกสีเขียวจุกสีชมพูอมแดง เมื่อนำมาเคี้ยวน้ำมัน จะมีฤทธิ์ร้อนต่างจากมะพร้าวทั่วไป เวลานวดตัวซึมเข้าผิวง่าย ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและปรับสมดุลของผิวให้ชุ่มชื้นขึ้น โดยน้ำมันมะพร้าวไฟ สูตรบ้านสวนตาซอย ได้รับมรดกสมุดช้อยจากคุณตาทวดที่บ้านทีกไว้กว่า 100 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>กมธ.พิทักษ์ฯ ติดตามภารกิจ รพ.สมเด็จพระยุพราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายสุพันธ์ ต้นยวรัตน ประธานคณะกมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุ กมธ. นายวิทยา ผิว่อง ประธานคณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา คณะอนุ กมธ. และคณะทำงาน ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานของรพ.นครไทย โดยคณะกมธ.วิสามัญได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงห้องผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้านการคัดกรองผู้ป่วย และถุงบริการทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 4,300,000 บาท</p>	
<p>ผลของการบริโภคนมวัวต่อสุขภาพเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ "ผลของการบริโภคนมวัวต่อสุขภาพเด็ก" เนื่องจากที่ผ่านมามีการผลิตชุดข้อมูลข่าวสารสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เรื่อง "นมวัว ทำลายสุขภาพ" อย่างแพร่หลาย โดยผลการศึกษาเชิงประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ปัจจุบันพบว่า นมวัวเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นมปริมาณ 100 ซีซี ให้พลังงานทั้งหมด 64-67 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 4.7 กรัม (ส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลแลคโตส) และไขมัน 3.7 กรัม (กรดไขมันส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว) มีแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ซีลีเนียม วิตามินบี 2 วิตามินบี 12 และกรดแพนโททีนิกซึ่งถูกดูดซึมได้ดี ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนบริโภคนมวัววันละ 3 แก้ว (แก้วละ 200 ซีซี) ส่วนเด็กวัยเรียนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร แนะนำให้บริโภควันละ 2-3 แก้ว</p>	
<p>ช่วยเด็กพิการถูกจับแก๊ว-ขัง-ตบตี-ให้อดน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-นายปริญ นิตศน์เอก นอภ.ไทรน้อย สังกัดสถานรับเลี้ยงเด็กออทิสติกชั่วคราว ภายในหมู่บ้านชื่อดัง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กออทิสติก หลัง กัน จอมพลัง นำเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือ เพราะได้รับร้องเรียนว่า สถานที่ดังกล่าวขังเด็กหลายคนไว้ในห้องเปล่า ๆ บางคนถูกแก๊ว และทำร้ายร่างกาย ให้อดน้ำ จนเด็กหิวต้องดื่มน้ำในห้องน้ำแทน อาหารและความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งที่เก็บค่าดูแลเด็กเดือนละ 20,000-30,000 บาท และโฆษณาอ้างว่า "รับบริการเด็กพิเศษ พัฒนาเด็กพิเศษ พัฒนาการล่าช้าสมาธิสั้น ให้อึดขึ้น มีทั้งแบบประจำ และไป-กลับ โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกฯ นักจิตบำบัด ทีมพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ครูฝึกพูด และครูผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" โดยสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ ดำเนินการไม่ถูกต้องเรื่องการจดนิติบุคคล เพราะมีเด็กที่อายุเกินกว่าจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กหรืออายุเกินกว่า 7 ปี</p>	
<p>สสจ.เชียงใหม่เตือนการประกาศโฆษณา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- สสจ.เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการกถันรณรงค์การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาคประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมระบุนการโฆษณาหรือการประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล หากใช้ข้อความโฆษณาชักชวนในลักษณะเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ หากสถานพยาบาลใดจะทำการโฆษณาหรือออกประกาศกิจการใด ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งข้อความ วิดีโอ ภาพ และเสียงที่ใช้ประกอบการโฆษณา ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 38 รวมถึงไม่ให้ใช้คำว่า Botox และ Filler ในโฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ ให้ใช้คำว่า โบ툴ินัม ท็อกซิน (Botulinum toxin) และสารเติมเต็ม หรือ Filling Substance แทน หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนโควิด mRNA</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live)</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาเน้นย้ำอีกกรอบว่า วัคซีน mRNA โควิด 19 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของบุคคล โดยแอนนา วอร์ด ศาสตราจารย์ด้านโรคมะเร็งวิทยาแห่ง ม.วอชิงตัน ระบุว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของมนุษย์เป็นเรื่องไร้สาระ เนื่องจากวัคซีน mRNA ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของคนได้</p>	